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เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

ประธานสภาฯ : กลาวเปดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 
 

: ยินดีตอนรับ ผูเขารวมประชุม คุณมานะ  ไลกสิกรรม หัวหนาสำนักงานเคหะจังหวัดตรัง ซึ่ง
ทานจะมาชี้แจงรายละเอียดในญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับโอนไฟฟาสาธารณะโครงการ
เคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดกระบี ่

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป  พ.ศ. 2562  

ประธานสภาฯ 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มตทิี่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ขอเพ่ิมเติมขอความในหนาท่ี 5 ประโยคท่ีกระผมพูดวา “ทานบอกวาโครงการแคระยะสั้นๆก็
จริงแต” ใหเพ่ิมเติมขอความตอทายประโยควา “มีหลายๆสายซึ่งอยูในหมูบานเดียวกัน ”  
และขอความที่บอกวา “ก็ตองใชงบประมาณเยอะมาก ” ใหตัดคำวา “มาก” ออก 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ เพ่ิมเติมอีก 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕62 หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (ระหวาง 1 ต.ค.2561-31 มี.ค. 2564) 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ประชุม 

: 

 

 

 

 

 

 
: 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 (3) ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาฯทองถ่ินและ คณะกรรมการทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลและเสนอความเห็นและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป บัดนี้ผูบริหารไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นแลว เทศบาลตำบลกระบี่นอย จึงประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 -2562 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่
1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏอยูในเอกสารที่ไดจัดสง
ใหกับสมาชิกสภาฯทุกทานไปลวงหนาแลว 
 

รับทราบ 
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3.2  เรื่องเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 1 โครงการ 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลกระบี่นอย ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาฯและนายกเทศมนตร ีไดอนุมัติไปแลว อาศัยอำนาจ
ตามความในหมวดที่ 4 ขอ 22/2 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดจัดสงใหกับสมาชิกสภาฯทุกทานไปลวงหนาแลว 
 

 

 

 
 
 
 
ที่ประชุม   
 

 

 

 

: 

เหตุผลความจำเปน เพ่ือเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยบรมราชาพิเษก ตามหนังสืออำเภอ

เมืองกระบ่ี ดวนที่สุด ที่ กบ 0118/ว 130 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562  เรื่อง การเตรียม

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกระบี ่

นายอรรคพล ภิรมยประดิษฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระผมเปนผูรับผิดชอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกระบี่  ตามที่       
การเคหะแหงชาติไดทำการกอสรางโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ตำบลกระบี่นอย 
แบบบานแฝด 2 ชั้น รวมจำนวน 346 หลัง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเคหะ
จังหวัดตรัง  และไดดำเนินการโอนโฉนดและไดมีผูอยูอาศัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 
ในวันนี้ขอความอนุเคราะหนำเรื่องขอสงมอบไฟฟาสาธารณะของโครงการ เพ่ือเปนการ
สนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่นอย ซึ่งมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายใน
การบริการสาธารณะ และเพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพ้ืนที่ ในการสงมอบจะมี
รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้คอื  
1. ชุดโคมไฟพรอมหลอด  ขนาด 2x36  จำนวน  108 
2. มิเตอรไฟฟาสาธารณะ 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175889  รหัสเครื่องวัด  5900061522 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175890  รหัสเครื่องวัด  5900061523 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175891  รหัสเครื่องวัด  5900061524 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175892  รหัสเครื่องวัด  5900061525 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175893  รหัสเครื่องวัด  5900061526 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175894  รหัสเครื่องวัด  5900061527 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175895  รหัสเครื่องวัด  5900061528 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175896  รหัสเครื่องวัด  5900061529 
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นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - หมายเลขผูใชฟา  20021175897  รหัสเครื่องวัด  5900061530 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175898  รหัสเครื่องวัด  5900061531 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175899  รหัสเครื่องวัด  5900061532 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175900  รหัสเครื่องวัด  5900061533 
     - หมายเลขผูใชฟา  20021175901  รหัสเครื่องวัด  5900061534 
3.รายการทรัพยสินเสาไฟฟาสาธารณะ 
     - เสาไฟฟา  ขนาด 12.2  ม.  จำนวน  5  ตน 
     - เสาไฟฟา  ขนาด  12 ม.     จำนวน  43  ตน 
     - เสาไฟฟา  ขนาด  9 ม.       จำนวน  213  ตน 
สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ในการสงมอบ เชนตัวอยางขอตกลงการสงมอบของทองถ่ินอ่ืน     
ตามเอกสารทีส่งใหสมาชิกสภาฯทุกทานไปแลว หลังจากที่ไดสงมอบใหเทศบาลตำบลกระบี่
นอย หากมีคาใชจาย หรือตองการใหการเคหะชุมชนสนับสนุน ชวยเหลือดานงบประมาณก็
สามารถประสานมายังทางการเคหะจังหวัดตรัง ทางการเคหะจะประสานตอไปยังการเคหะ
แหงชาติ สำนักงานใหญใหการสนบัสนุนตอไป ขอบคุณครบั 
 
การดูแลสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตตำบลกระบี่นอย เทศบาลตำบลกระบี่นอย 
ก็มีอำนาจหนาที่ในการดูแลอยูแลว ทรัพยสินที่จะรับโอนก็ตองมีระเบียบรองรับ เพ่ือใหสภา
ใหความเห็นชอบ ตองมีรายละเอียด ถากระผมดูรายละเอียดในการสงมอบไฟฟาตามที่การ
เคหะไดแจงมาก็มีสงมอบหลายรายการ ตอไปถาเทศบาลรับโอนมาแลวก็จะตองมีคาใชจาย
ตามมาอยางแนนอน เมื่อเทศบาลรับมาแลวก็เปนภาวะจำยอมที่จำเปนตองใหการดูแลตอ ถา
เปนการรับโอนเรื่องอ่ืนๆ ก็คงไมมีคาใชจายมากนัก แตเรื่องของไฟฟาเปนกรณีผูกพันตลอด 
อยางเชนที่ผานมาชาวบานเดือดรอนตองการขยายเขตไฟฟา เทศบาลตองอุดหนุน
งบประมาณไปให การไฟฟาฯจึงจะดำเนินการขยายเขตไฟฟาใหกับชาวบาน งบประมาณ
ของเทศบาลเองก็มีจำกัด พ่ีนองประชาชนก็ยังมีปญหาเรื่องอ่ืนๆอีกมากมาย ถาหากวันนี้
เทศบาลมีมติรับโอนไฟฟา ไมทราบวา ทางการเคหะฯไดทำขอตกลงกับทางไฟฟาไวอยางไร
บาง ตามรายละเอียดตางๆในเอกสารที่ทานไดใหมานั้น กระผมไมเห็นรายละเอียดขอตกลง
อะไรเลย  ในสวนตัวอยางของขอตกลงที่ไดทำกับทองถิ่นอ่ืนๆ ซึ่งมีหลายแหงที่รับโอนไป
แลว มีแคการเซ็นตรับโอนไฟฟาของผูบริหาร แตขอตกลงของทุกทองถิ่นก็ไมมีในเอกสาร
แนบที่เปนรายละเอียดขอตกลง อยางนอยก็อาจจะเปนขอตกลงกับการไฟฟา ในสวนนี้
ขอใหทานเพ่ิมเติมแนบทายมาดวยเพ่ือสภาฯจะไดพิจารณาอยางรอบคอบ ครบั 
 

การรับโอนไฟฟา ของโครงการของการเคหะชุมชน ก็ไดนำเขาใหสภาฯไดพิจารณาหลาย
ครั้งแลว ตามที่ทานวินัส  ชุมบุตร สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดอภิปรายไปเมื่อซักครูก็เปน
แนวคิดที่ดีวาเอกสารขอตกลงควรแนบรายละเอียดวามีอะไรบาง  เพ่ือความชัดเจน เพราะ
จากที่กระผมไดอานรายละเอียดเอกสารที่การเคหะฯสงมาก็เขาใจวาเปนตัวอยางการรับ
โอนของโครงการท่ีแลวเสร็จ  แตโครงการของจังหวัดกระบี่นั้นมีประมาณ 4-5 เฟส แตที่
จะใหเทศบาลรับโอนไฟฟาในวันนี้ คือเฟสบานแฝดซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จไป โครงสราง
ทั้งหมดของโครงการจะรวมถึงถนน ระบบระบายน้ำ และไฟฟา ของเฟสอื่นดวย ตอไปก็จะ
มีระบบอ่ืนๆของโครงการหมูบานการเคหะ โอนเขามาเพ่ิมอีก กระผมเองในฐานะ
ผูอำนวยการกองชาง เทศบาลตำบลกระบี่นอย ก็ไดเขาไปในพ้ืนที่บอยครั้ง ก็ไดสอบถาม
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เจาหนาท่ีของโครงการวาถนนเสนหลักมีคูระบายน้ำหรือไม เพราะถาหากไมมีตอไป       
ถนนก็พัง สอบถามทุกๆเรื่องเพื่อเปนขอมูล ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯใหพิจารณาอยาง
รอบคอบในการรับโอนเพ่ือประโยชนของพี่นองประชาชนตอไป 
 

จากเอกสารขอตกลง ยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนตามที่ตามที่ทานวินัส  ชุมบุตร สมาชิก
สภาฯเขต 2 ไดอภิปราย อยากทราบวาถารับโอนวันนี้เทศบาลตองรับผิดชอบเลยหรือไม 
หรือตองดูแลภายในกี่ป เพราะไมมีรายละเอียดในเอกสาร งบประมาณของเทศบาลก็มี
จำกัด บุคลากรก็มีนอย ขอสอบถามครับ  
 

กอนสงมอบทางการเคหะจะตรวจสอบความพรอมของโครงการใหทั้งหมด หลังจากสงมอบ
แลว ความรับผิดชอบจะเปนของทองถิ่นตอไป 
 

เมื่อมีประชาชนที่เขามาอยูในหมูบานการเคหะฯ ซึ่งเปนเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลกระบี่นอย ก็ถือวาเปนคนตำบลกระบี่นอย เทศบาลยินดีเขาไปดูแล           
แตปจจุบันนี้เทศบาลเองก็มีภาระที่หนักมาก โครงการตางๆท่ีประชาชนไดรองขอมาก็มี
หลายโครงการที่ยังไมไดใหความชวยเหลือ เพราะติดปญหาในเรื่องงบประมาณที่มีนอย 
สวนเรื่องการรับโอนไฟฟาในวันนี้ กระผมขอเสนอวา กองชางตองเขาไปตรวจสอบกอน
นาจะดีกวา วาระบบไฟฟา และอุปกรณตางๆอยูในสภาพที่ดี และถูกตองตามมาตรฐาน
หรือไม และแจงใหสมาชิกสภาฯไดทราบเพ่ือเปนขอมูลประกอบการลงมติ ขอฝากดวยครับ  
 

ถาเรารับโอนไฟฟาของหมูบานการเคหะมาแลว แนนอนวาเราก็ตองดูแล เพราะเปนหนาที่ 
เทศบาลมีงบประมาณอยางจำกัด ตามภาระหนาท่ีที่ดูแลรับผิดชอบอยูตอนนี้ก็ยังมีอีกมาก  
ขอถามหัวหนาสำนักงานเคหะจังหวัดตรัง ถาหากเทศบาลตำบลกระบี่นอยรับโอนมาแลว 
และหากอุปกรณเกิดการชำรุด เทศบาลสามารถขอความอนุเคราะหใหการเคหะฯชวยเหลือ
ไดหรือไม  
 

ที่ผานมาก็มีทองถ่ินบางแหงที่รับโอนไปแลว ไดประสานขอความชวยเหลืองบประมาณใน
การซอมแซมอุปกรณตางๆที่ชำรุด และทางการเคหะจังหวัดตรัง ก็ไดจัดงบประมาณไปให
ตามที่ รองขอมาแต ก็ เปนแคครั้งคราว ที่ ท านวิสิทธิ์   หิ รัญ  สมาชิกสภาฯ เขต 2               
ไดสอบถามมาวาการเคหะฯสามารถจัดงบประมาณซอมแซมใหไดหรือไม ก็ขอตอบวาไดครับ 
 

อยากใหทางการเคหะชุมชน ทำขอตกลงและเพ่ิมรายละเอียดแนบทาย เปนขอๆ วาโอนให
เทศบาลแลวเทศบาลมีหนาที่ตองรับผิดชอบอะไร และการเคหะจะชวยเหลืออะไรไดบาง 
ใหมีความชัดเจน เปนบรรทัดฐานในการดูแลของเทศบาลตอไป เพ่ือใหสภาฯพิจารณา    
วาสามารถรับไดหรือไม เรื่องการดูแลพ่ีนองประชาชนในตำบลกระบี่นอยก็เปนอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลอยูแลว ก็เพ่ือผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนใหไดมากท่ีสุด ของฝาก
ทานมานะ  ไลกสิกรรม หัวหนาสำนักงานเคหะจังหวัดตรัง ไวดวยครับ 
 

ขอฝากทานหัวหนาการเคหะชุมชนจังหวัดตรัง ในการทำสัญญา หรือขอตกลงกับเทศบาล
ตำบลกระบี่นอย อยากใหทำรายละเอียดขอตกลง วามีขอตกลงอยางไรบาง อยางเชน เรื่อง
ของคาใชจายในการซอมแซม ตอไปเมื่อรับโอนไปแลวใครจะเปนผูรับผิดชอบ โครงการนี้
เมื่อมีการดำเนินการกอสรางและมีผูเขาอาศัยแลว  แนนอนวาเทศบาลตำบลกระบี่นอยก็
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ตองดูแลตามอำนาจหนาที่อยูแลว  ก็ขอฝากเรื่องรายละเอียดแนบทายขอตกลงเพ่ือใหสภาฯ 
ไดพิจาณาดวยครับ 
 

ทานสมาชิกสภาฯก็ไดอภิปรายไปหลายๆทาน  ถาดูจากตัวอยางการทำสัญญาขอตกลงของ
ทองถิ่นแตละแหง ก็ไมแนใจวาไดทำตอนเสร็จสิ้นโครงการแลวหรือยัง แตท่ีดำเนินการใน
เขตตำบลกระบี่นอยนั้น ตามที่กระผมไดอภิปรายไปกอนหนานี้วามีหลายเฟส หลาย
โครงการ ท้ังโครงการบานเดียว และบานแฝด อยากใหเสร็จหมดทั้งโครงการแลวคอยทำ
ขอตกลง และสอบถามสภาฯวาตองการอะไรบางอยากใหสมาชิกสภาฯเสนอ เพ่ือพิจารณา      
รับโอนครั้งตอไป 
 

ตามที่ทานสุเทพ บัวแกว ผอ.กองชางไดอภิปราย ก็เปนขอมูลที่เปนประโยชนเพราะทานได
ลงพ้ืนที่บอยครั้ง แตสมาชิกสภาฯ ไมไดลงสำรวจพ้ืนที่จริง ถาหากโครงการยังไมเสร็จ 
ไฟฟาสาธารณะก็อาจจะติดตั้งไมครบ ถาหากวันนี้เทศบาลรับโอนมาดูแล ถามีการเพิ่มเติม
เสาไฟฟา หรืออุปกรณอ่ืนๆ เทศบาลก็ตองรับผิดชอบเรื่องงบประมาณอีก กระผมเองก็ไม
เคยเขาไปดูในพ้ืนท่ีจริง จากขอมูลที่ เสนอมาวันนี้ เสาไฟฟา 260 ตน ก็ตองมีไฟฟา
สาธารณะทุกตน แตจากขอมูลมีแค 108 ชุด ก็ขอย้ำวารายละเอียดที่สำคัญในการรับโอน
คือขอตกลงแนบทายสัญญา ในแตละพ้ืนที่อาจจะมีขอตกลงแนบทายตางกันตามความ
เหมาะสม อีกเรื่องคืออัตราคาไฟฟาสาธารณะที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกำหนดใหใชไดฟรี 
เปนเรื่องสำคัญเชนกัน เพราะในปตอๆไป ถามีการใชเกินจำนวนที่กำหนด อาจจะตองมี
คาใชจายที่เทศบาลเราตองรับผิดชอบ อยากฝากเรื่องนี้ดวยคือขอรายละเอียดอัตราการใช
ไฟฟาฟรีที่ทางการไฟฟากำหนดไว วาอัตราสวนตอหลังคาเรือนเปนอยางไร ขอบคุณครับ 
 
รายละเอียดคาไฟฟากระผมก็ไดประสานขอจากการไฟฟาสวนภูมิภาค และไดแนบมาใหทุก
ทานแลว คือสวนลดคาไฟฟาประจำเดือนธันวาคม 2560 ของเทศบาลตำบลกระบี่นอย
คงเหลือใช  91,929.60  หนวย  จำนวนหนวยไฟฟาสาธารณะในโครงการการเคหะ
กระบี่นอยในเดือนธันวาคม 2560  ใชจริง 3,956  หนวย  ยังคงเหลือจำนวนหนวยไฟฟา
สาธารณะที่เทศบาลตำบลกระบี่นอยใชได 87,973.60  หนวย 
 

ผมในฐานะผูบริหาร ขอฝากทานมานะ  ไลกสิกรรม หัวหนาการเคหะจังหวัดตรัง ให
เพ่ิมเติมรายละเอียดในแนบทายบันทึกขอตกลงตามที่สมาชิกสภาฯไดเสนอไป อาจจะตอง
ลงไปในพ้ืนที่และตรวจสอบกอน ขอเสนอที่ประชุมวาควรเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป 
 

กระผมอยากใหทางการเคหะชุมชุน สอบถามสมาชิกสภาฯวาตองการรายละเอียด หรือ
ขอมูลอะไรบาง เพ่ือรวบรวมมานำเสนอใหสภาฯพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป อยางที่
กระผมไดอภิปรายไปกอนหนานี้วาโครงการมีหลายเฟส เฟสนี้คือบานแฝดไดมีประชาชน
เขาอยูอาศัยแลว คนที่เขามาอยูกลายเปนคนชาวตำบลกระบี่นอยแลว เทศบาลก็ตองดูแล
ในเรื่องของสาธารณูปโภค คาไฟฟาก็ตองมี ตอไปถาหากมีการใชไฟเกิน ตามที่ทาน        
วินัส  ชุมบุตร ไดอภิปราย เราจะทำอยางไร เมื่อมีการกอสรางเสร็จทุกเฟสของโครงการ
แนนอนวาคาไฟฟาก็เพ่ิม เทศบาลก็ไมไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไว วันนี้ก็อยากใหสมาชิก
สภาฯเสนอวาตองการเพ่ิมรายละเอียดในขอตกลง และทางการเคหะจะไดเตรียมขอมูลมา
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ประธานสภาฯ 
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เสนอตอที่ประชุมครั้งตอไป หรืออาจจะเชิญสมาชิกสภาฯ เขาไปดูพื้นที่จริงกอนก็ได 
ขอบคุณครับ 
 

ก็อยางที่ทานผูอำนวยการกองชางไดอภิปรายไป ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกทานเสนอความ
ตองการไดเลยครับ ที่ประชุมก็จะไดบันทึก และกระผมก็จะไดนำรายละเอียดขอตกลง
นำเสนอตอผูรับผิดชอบโครงการตามลำดับขั้นตอไป และจะไดนำมาแนบเพ่ือขอความ
เห็นชอบตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย ครั้งตอไปครับ 
 

เรื่องนี้กระผมคิดวาควรเลื่อนการพิจารณาออกไปกอน ถาจะนำเสนอกันตอนนี้ก็คงไม
เหมาะสมไมจบแนนอน อันที่จริงแลวผูที่สงมอบตองเปนผูทำขอตกลงวาอยากใหเทศบาล
รับผิดชอบอยางไรบาง ฝายสภาฯเปนผูดูแลผลประโยชนของประชาชน จะคอยพิจารณาใน
รายละเอียดวาสามารถรับไดหรือไม แตในตอนนี้กระผมเปนหวงในเรื่องภาระคาใชจาย  
คือประเด็นหลัก ก็อยากฝากใหทางการเคหะฯทำรายละเอียดแนบทายขอตกลงเสนอมาเลย 
และอีกเรื่องอยากใหทางการเคหะฯ ไปประสานขอรายละเอียดของการใชไฟฟา รวมถึง
คาใชจายที่เปนปจจุบัน วาใชไฟฟาสาธารณะไปเทาไรแลว ใกลเกินอัตราคาไฟฟาฟรีที่บอก
วาใหใชไดไมเกิน 10% แลวหรือยัง ขอมูลที่ทานแนบมาเปนขอมูลป 2560 ก็ขอใหเปน
ปจจุบัน มาประกอบการพิจารณาครั้งตอไปครับ 
 

ขอมติท่ีประชุมวาจะเลื่อนการพิจารณาใหเห็นชอบรับโอนไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะ
ชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกระบี ่หรือไม 
 

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการการพิจารณาใหเห็นชอบรับโอนไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะ
ชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกระบี ่ ดวยมติเปนเอกฉันท 8 เสียง 
 

4.2  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง ตั้งจายรายการใหม   

                 จำนวน  1 รายการ  

นายนิรุตติ์  มีมะแม : ตามที่เทศบาลตำบลกระบี่นอย ไดจัดทำแผนพัฒนาสามปเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ตามเอกสารท่ี
ไดแจงใหที่ประชุมสภาฯไปแลวนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในการจัดซื้อซุมเฉลิม
พระเกียรติ โดยการโอนงบประมาณจากโครงการกอสรางถนนสายบานเขาตั้ง ม.8 – บาน
โพธิ์เรียง ม.7 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบ่ี ชวงที่ 3 MOC โอนจากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาถนน จำนวน 198,000 บาท ไปใสในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืน รายการซุมเฉลิม
พระเกียรติ ตั้ งจายเปนรายการใหม เพ่ือเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลใน         
พระราชพิธีบรมราชาภิ เษก จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 6 ที่อยูในมือของทุกทาน 

 
 
 
 
 



๘ 

 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 6  
 

แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจาย 

ประเภท 
รายจาย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนมุัติ 

งบประมาณ
กอนโอน 

(+/-)
จำนวน

เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/ 
คำชี้แจง 

แผนงาน
เคหะ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน 
บรหิาร  
งานทั่วไป 

งาน
ไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริหาร
งาน
ทั่วไป 

งบ
ลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบ
ลงทุน 

คาที่ดิน
และสิ่งกอ   
สราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา
ครุภัณฑ 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณปูโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑอื่น 

โ ค ร ง ก า ร
ก อ ส ร า ง
ถ น น ส า ย
บ านเขาตั้ ง 
ม .8 -บ า น
โพธิ์เรียง ม.
7 ต.กระบี่
นอย อ.เมือง 
จ . ก ร ะ บี่  
(ชวงที่3) 
MOC 
 
 
 
 
 
 
ซุ ม เ ฉ ลิ ม
พระเกียรติ 

4,221,700 4,211,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

198,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198,000 

4,023,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
เพื่อเตรยีมการจัดพิธีถวายพระ
พรชัยมงคลในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก/ 
 - เพื่ อจ ายเป นคาจัดซื้อซุ ม 
เฉลิมพระเกียรต ิจำนวน 2 ชุด 
ประกอบดวย กรอบรูปไฟเบอร
กลาส ,ตราสัญลักษณ  วชร.   
ไฟเบอรกลาส ,พานพุมไฟเบอร
กราส ,ตราครุฑไฟเบอรกราส          
,ฐานรองกรอบไฟ เบอรกราสสี
ทอง ,ปายทรงพระเจริญ ไฟ
เบอรกลาส ,พระบรมฉายา
ลักษณพิมพไวนิลและปายชื่อ
หนวยงานพิมพไวนิล 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4 หนาที่ 1 ลำดับที่ 1 

 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ 
 
 

ที่ประชุม 
 

: 
 

: 
 

: 
 
 

: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายในประเด็นใดบาง 
 

ไมมีผูอภิปราย 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง     
ตั้งจายรายการใหม จำนวน  1 รายการ หรือไม 
 

เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท  8 เสียง 

 
 
 
 
 



๙ 

 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 

นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

 

สอบถามเรื่องการกอสรางถนนสายหนาหมอ ม. 7 – บานเขาตั้ง ม.8  และสายตีนกลาง– 
โคกยูง  ม.3  วาดำเนินการถึงข้ันตอนใด ไดผูรับเหมาแลวหรือยัง เพราะถาดูตามแผนการ
ดำเนินงานนั้น จะเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม หากชาวบานถาม
กระผมจะไดชี้แจงใหพ่ีนองไดรับทราบ ฝากผูบริหารชวยชี้แจงดวย และถนนสายบานปาก
คลอง ม.5 ไดเริ่มปรับปรุงถนนบางแลวหรือยัง พ่ีนองสัญจรดวยความยากลำบาก  
เรื่องน้ำก็เชนกันตอนนี้ชาวบานก็เดือดรอน เพราะที่ผานมาไมวาจะชวงฤดูอะไร เรื่องน้ำก็
ยังเปนปญหา มีการเปลี่ยนแปลงเสนทางการปลอยน้ำอยูตลอด ชวยดูแลใหชาวบานไดใช
น้ำอยางเพียงพอดวย ทุกเรื่องที่แจงในวันนี้ก็เปนความเดือดรองของพ่ีนองประชาชนขอฝาก
ดวยครับ 
 

ฝายบริหารก็รับทราบปญหาในหลายๆโครงการ เรื่องถนนสายหนาหมอ ม. 7 – บานเขาตั้ง 
ม.8 และสายตีนกลาง– โคกยูง  ม.3  ตอนนี้ก็ไดผูรับจาง และทำสัญญาเรียบรอยแลว 
เตรียมดำเนินการกอสรางตอไป และโครงการอื่นๆที่สภาฯไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม
และเงินทุนสำรองเงินสะสม ก็ไดประกาศโครงการและไดผูรับเหมาหมดทุกโครงการแลว
ครับ และโครงการซอมแซมถนนสายปากคลอง ม.5 ยังไมไดอยูในแผนฯ ก็ตองเขาไป
สำรวจอีกครั้ง วาตองดำเนินการซอมอยางไร อาจจะตองลงหินคลุกบางสวน ตอนนี้ก็กำลัง
ปรับแผนฯ ก็ตองดูวามีเงินเพียงพอหรือไม เรื่องน้ำเทศบาลก็พยายามแกปญหาอยางเต็มที่ 
เปนปญหาหลักของเทศบาลตำบลกระบี่นอย ตอนนี้เทศบาลก็ไดรับโอนหัวหนาฝายการ
โยธา ทานศุภกร มีแกว มาจากเทศบาลปาตอง เพ่ือมาชวยแกปญหาเรื่องน้ำ แตตอนนี้ก็มี
การปลอยน้ำเปนชวงเวลา เพราะน้ำมีนอย เพ่ือใหพี่นองไดใชน้ำประปาอยางท่ัวถึง กระผม
ก็ไดหารือกับทานสมาชิกสภาฯบอยครั้ง ก็ไดกำชับกับ ผอ.กองชาง วาใหหาวิธีการเพ่ือ
แกปญหาเรื่องน้ำ ตอนนี้ชลประทานไดทำโครงการและปลอยน้ำมากถึง ม.13 แลว กระผม
ก็ไดหารือกับหัวหนาชลประทาน และบอกวาตอไปอาจจะไดขยายเพ่ิมเติมรับน้ำจาก ม.13 
หวังวาจะแกปญหาเรื่องน้ำไดหมดในโอกาสขางหนา  และชาวบาน หมูที่ 1 ขอความ
ชวยเหลือเรื่องน้ำประปาภูเขาไมไหล กระผมและกองชางก็ไดดำเนินการแกปญหาใหแลว 
ตอนนี้ก็ไหลปกติแลว ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯ ชวยทำความเขาใจในเรื่องของการใชน้ำอยาง
ประหยัดดวย เพื่อใหมีน้ำใชอยางเพียงพอในชวยฤดูแลงนี้ เรื่องถนนชำรุดถาหากจะแจงให
เทศบาลซอมแซมก็อยากใหชวยถายรูปมาดวยครับ เพราะพ้ืนที่ของเทศบาลกวางมาก
ผูบริหารเองก็อาจจะดูไมทั่วถึง เทศบาลก็มีงบประมาณสามารถซอมแซมไดบางสวนเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนใหพ่ีนองประชาชน เพราะถาปรับปรุงโครงการตองอยูในแผนฯ ก็ขอฝาก
ทำความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนดวย ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่เปนหวงครับ  
 
ขอฝากถนนสายปากคลอง  เคยคุยกับทานรองนายกและเสนอในหองประชุมสภาฯ ครั้ง
หนึ่งแลว  ก็ขอฝากชวยดูแลดวยครับ รถไมสามารถสัญจรไดแลว ถนนเปนหลุมเปนบอ
เยอะมาก และขอสอบถามเรื่องการขยายเขตประปาภูมิภาค ของหมูที่ 12 และหมูที่ 10 
ไปถึงวัดโพธิ์เรียง ที่เคยสำรวจไปแลวนั้น ไมทราบวาดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด  เพราะ
ชาวบานเดือดรอนและตองการใชน้ำประปา วัดโพธิ์เรียงก็เชนกันตองจัดงานบุญตางๆ ไมมี
น้ำก็ลำบากมาก ตอไปชาวบานอาจจะมีภาระคาน้ำที่แพงข้ึน แตก็ยังดีกวาไมมีใช  พี่นอง
ประชาชนก็ตองใชน้ำแบบประหยัด ก็ขอฝากผูบริหารดวย 



๑๐ 

 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องการขยายเขตประปาภูมิภาค กระผมก็ไดปรึกษากับคณะผูบริหารแลว ผูบริหารก็เปน
หวงและไดเตรียมขยายเขตประปาประมาณ 5-6 โครงการ งบประมาณสองลานกวาบาท ก็
ไดเตรียมขอมูล ทำแผนที่ประสานไปยังการประปาสวนภู มิภาคเรียบรอยแลว จะมี
เจาหนาที่การประปาจากจังหวัดสุราษฎรธานี มาทำการสำรวจ เรื่องแรงดันน้ำก็ตองรอฟง
คำตอบจากเจาหนาที่วาไดหรือไม สวนที่จะขยายเขตก็หลายสาย คือสายบานหนาชิงจนสุด
เขตของหมูบาน อีกสายจากเทศบาลหลังเกาผานวัดโพธิ์เรียงไปจนถึงสะพานบานนายวงษ  
อีกจุดจากสามแยกบานนายสุรินทร นะบุตร จนถึงสะพานบานนายยุทธศาสตร  อีกจุดก็หมู
ที่ 9 จากที่มีอยูเดิมไปจนถึงบานยายนา และจากหมูที่ 12 จากที่มีประปาอยูเดิมขยายผาน
ซอยสวนปาลมไปยังบานหนาชิง หมูที่ 1 ตอไปก็ตองปรับแผนฯและขออนุมัติจากสภาฯ    
อีกครั้ง จะเปนการชวยลดปริมาณการใชน้ำของประปาภูเขาเพราะตอไปวันขางหนาเรา    
ไมรูวาปริมาณน้ำจะมีมากนอยเพียงใด จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯไดทราบขอมูลครับ 
 
ขอบคุณผูบริหารที่คิดโครงการดีๆเพ่ือพี่นองประชาชน ตามที่ทาน ผอ.กองชางไดอภิปราย  
ขอสอบถามเรื่องการจัดงานวันผูสูงอายุ ชาวบานถามมาวาทำไมปนี้ไมจัดงานวันผูสูงอายุ 
แตที่อ่ืนยังสามารถจัดงานได ขอสอบถามผูท่ีเก่ียวของชวยชี้แจงดวย 
 
ตามที่ทาน ผอ.กองชางไดอภิปราย กระผมขอแจงเพิ่มเติมการขยายเขตประปาภูมิภาค     
อีกสาย คือ สายถ้ำเสือ 2  สวนเรื่องถนนสายปากครองที่ชำรุดกระผมจะใหกองชางลงไป
ตรวจสอบ จะไดซอมใหสามารถใชสัญจรได แตเราก็ไมสามารถปรับปรุงไดเนื่องจากไมไดอยู
ในแผนฯ สวนเรื่องวันผูสูงอายุ รายละเอียดจะใหหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณชี้แจง
ใหทราบอีกครั้ง 
 
การยกเลิกการจัดงานวันผูสูงอายุ สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย การจัดงานหรือ
กิจกรรมหรือประเพณีตางๆ จะตองจัดใหตรงกับวันตามปฏิทิน วันผูสูงอายุคือวันที่ 13 
เมษายน ของทุกป ซึ่งกอนที่จะมีการจัดงาน ทางเจาหนาที่ของสำนักปลัดเทศบาลก็ตองทำ
การสำรวจวาผูสูงอายุตอบรับเขารวมโครงการหรือไม แตจากที่ทำการสอบถามปรากฎวา
ผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถมารวมกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน เพราะผูสูงอายุจะไป
ทำบุญที่วัดในพ้ืนท่ีของตนเอง ไปกันเปนครอบครัว อีกท้ังเทศบาลก็ไดสอบถามไปยัง
หนวยงานราชการอื่นๆ ที่จะเขารวมโครงการกับเทศบาล ผลปรากฏวาไมมีหนวยงานใด
ตอบรับเขารวมโครงการ เพราะวันดังกลาวเปนวันหยุดยาวชวงเทศกาล พนักงานก็จะ
กลับไปหาครอบครัวตามภูมิลำเนา บางหนวยงานพนักงานก็ตองเขาเวร เชน โรงพยาบาลกระบี่ 
ตองเตรียมความพรอมในเรื่องของมาตรการปองกันชวง 7 วันอันตราย  จึงไมสามารถจัด
งานไดเหมือนปกอนๆ ตอไปเราจึงจำเปนตองมาหาวิธีการในการหากิจกรรมอื่นๆมาทดแทน 
อยางเชนปที่ผานมาเทศบาลก็จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพผูสูงอายุ แตเปนการใชระเบียบการ
ฝกอบรมแทน ปตอๆไปก็ตองหาแนวทางเพื่อใหสามารถจัดงานวันผูสูงอายุได โครงการวัน
ผูสูงอายุทางเทศบาลก็ไมไดตัดออกไปยังมีอยูในแผนฯ เชนเดิม แตก็ยังไมสามารถหา
ตัวอยางหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุได ขอบคุณครบั 
 
 
 



๑๑ 

 

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 

: 
 
: 
 

มีผูใดตองการอภิปรายเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูใดอภิปรายเพ่ิม 
 

ประธานสภาฯ               :    กลาวปดการประชุม 
 
เลิกประชมุเวลา   11.50 น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


